

สรุปประเด็นข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสัมมนา
 “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดินส์ กรุงเทพฯ

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยดำเนินการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเป็นเลขานุการ
๒	โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า	๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาพระราชทาน	มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยดำเนินการหลัก บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		๒) สร้างกลไกการรับรู้ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทานเป็นช่องทางสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับประชาชน	ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดระยอง เป็นหน่วยดำเนินการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		๓) ใช้การเจรจาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่ในเขตป่า ลดการใช้พื้นที่ไม่บุกรุกป่าเพิ่ม ไม่เผาป่า และร่วมกันดูแลรักษาป่า	อำเภอทุกอำเภอ เป็นหน่วยดำเนินการหลักและบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกล้าไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยดำเนินการหลักและบูรณาการร่วมกับสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ป่าชุมชน	๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่ ๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งเสริมการจัดตั้ง พื้นฟูและขยายป่าชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในป่าชุมชน	มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยดำเนินการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔	<p>โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</p>	<p>๑) เร่งรัดการสำรวจการถือครองและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำ ๑ และ ๒ เพื่อจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและทำกินให้ราษฎร ตามกลไก คทช. รวมทั้งเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด สอบถามความต้องการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ตามกลไก คทช. ที่ผ่านมาและเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามความต้องการของราษฎร</p>	<p>มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นหน่วยดำเนินการหลัก และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
๕	<p>การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ PM ๒.๕</p>	<p>๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา แก้ไขปัญหาโดยกลไกภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟฟ้า</p> <p>๒) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงไฟฟ้า รวมทั้งจัดชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้าน โดยร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้</p> <p>๓) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่</p>	<p>มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยดำเนินการหลัก บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดำเนินการหลักในแต่ละระดับ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ร่วมกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดำเนินการหลักในแต่ละระดับ บูรณาการร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖	การบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำ	<p>๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดและกลั่นกรองแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเก็บกักน้ำบนดินและใต้ดินเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเสนอจัดตั้งงบประมาณ</p> <p>๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ประชาชนทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ</p> <p>๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าราชการจังหวัด นำองค์ความรู้เรื่องการเติมน้ำใต้ดินไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ “โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ รูปแบบทางวิชาการ แหล่งน้ำที่จะใช้เติม และคุณภาพน้ำทั้งก่อนเติมและหลังเติม</p>	<p>มอบหมายสำนักงานจังหวัดระยองในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มอบหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ (ระยอง) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง โครงการชลประทานระยอง โครงการบำรุงและรักษาอ่างเก็บน้ำประแสร์ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์ วอเตอร์) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการร่วมกับ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>